

NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-CDQN, ngày / 8/2021
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam)

TT	Nội dung vi phạm	Mức độ xử lý			Ghi chú
		Nhắc nhở	Kiểm điểm	Chấm dứt HĐ	
1	Vi phạm quy định về giờ giấc sinh hoạt	Lần 1	Lần 2	Lần 3	
2	Không tham gia các hoạt động do KTX tổ chức	Lần 1	Lần 2	Lần 3	
3	Cho người khác vào ở trái quy định		Lần 1	Lần 2	Nếu để người ngoài vào KTX gây rối an ninh, trật tự thì chấm dứt HĐ ở KTX
4	Tiếp khách trong phòng ở	Lần 1	Lần 2	Lần 3	
5	Vô lễ với nhân viên của KTX và cán bộ, viên chức của Trường tại KTX; không hợp tác với bộ phận chức năng khi kiểm tra phòng ở			Lần 1	
6	Không chấp hành sự hướng dẫn của Ban quản lý KTX	Lần 1	Lần 2	Lần 3	
7	Uống rượu bia, hút thuốc lá trong phòng ở, khuôn viên KTX hoặc uống rượu bia ở nơi khác về KTX gây mất trật tự		Lần 1	Lần 2	Xử lý theo Nội quy KTX.

8	Sản xuất, tàng trữ, sử dụng ma túy, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất gây nghiện và các loại chất cấm khác; sản phẩm văn hoá đồi trụy; dẫn dắt, chứa chấp gái mại dâm; chứa chấp kẻ gian, tội phạm; đốt pháo trong khu KTX			Lần 1	Bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.
9	Tự động thay đổi chỗ ở	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Xử lý theo Nội quy KTX.
10	Trộm cắp tài sản của KTX và cá nhân			Lần 1	Nghiêm trọng thì bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.
11	Làm hỏng tài sản của KTX				Tuỳ theo mức độ vi phạm, xử lý từ kiểm điểm đến chấm dứt HĐ ở KTX và phải bồi thường thiệt hại
12	Tự ý sử dụng, làm hỏng các thiết bị chữa cháy hoặc mở khóa báo động khi không có cháy nổ xảy ra trong khu vực			Lần 1	Tuỳ theo mức độ vi phạm chấm dứt HĐ ở KTX và phải bồi thường thiệt hại
13	Di chuyển tài sản KTX trái với quy định	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Yêu cầu chuyển trả tài sản lại nơi cũ.
14	Thiếu ý thức trong việc bảo vệ tài sản gây mất mát; không đóng khóa cửa phòng ở khi không có HSSV trong phòng	Lần 1	Lần 2	Lần 3	
15	Sử dụng các thiết bị, câu móc điện, nước làm ảnh hưởng đến an		Lần 1	Lần 2	Tạm thu dụng cụ và bàn giao lại cho

D.
T.
C.
U.
A.

	toàn hệ thống điện, nước; tự ý ký kết hợp đồng lắp đặt internet				phụ huynh
16	Không vệ sinh trước và trong phòng ở	Lần 1	Lần 2	Lần 3	
17	Đun, nấu trong KTX		Lần 1	Lần 2	Thu dụng cụ và bàn giao lại cho phụ huynh
18	Viết, vẽ, dán giấy, treo các vật dụng trên tường làm mất mỹ quan	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Yêu cầu trả lại nguyên trạng phòng ở
19	Treo màn che (ri-đô) trong phòng	Lần 1	Lần 2	Lần 3	
20	Đổ, vứt rác không đúng nơi quy định	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Yêu cầu dọn dẹp vệ sinh
21	Không thực hiện vệ sinh phòng dịch và phòng chống dịch bệnh	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Đối với trường hợp vi phạm về an toàn phòng chống dịch bệnh và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.
22	Nuôi, nhốt chó, mèo, động vật,..	Lần 1	Lần 2	Lần 3	
23	Gây ồn ào, mất trật tự	Lần 1	Lần 2	Lần 3	
24	Tụ tập trung đông người, kích động người khác hay loan tin đồn nhảm, gây rối, làm mất trật tự trị an, tham gia các tổ chức trái phép			Lần 1	Nghiêm trọng thì bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.
25	Đánh nhau		Lần 1	Lần 2	
26	Đánh nhau gây thương tích			Lần 1	Nghiêm trọng thì bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.
27	Đánh bạc dưới mọi hình thức			Lần 1	Nghiêm trọng thì bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

N
 UỶN
 ĐẢY
 I G N
 *

28	Đề xe không đúng nơi quy định	Lần 1	Lần 2	Lần 3	
29	Quá hạn đóng tiền điện, nước	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Thông báo cho gia đình

*** Lưu ý:**

- HSSV bị chấm dứt hợp đồng ở KTX sẽ không giải quyết cho đăng ký ở KTX trong những năm học tiếp theo.

- HSSV bị chấm dứt hợp đồng ở KTX tùy theo mức độ vi phạm sẽ chuyển hồ sơ cho Phòng Công tác học sinh, sinh viên để xử lý theo Quy chế Công tác HSSV. /.



PGS.TS. Vũ Thị Phương Anh

